

Data V Tech Tham Dự Hội Chợ Công Nghiệp và Sản Xuất Việt Nam - VIMF 2024

THU DUC CITY, HO CHI MINH CITY, VIETNAM, July 29, 2024 /EINPresswire.com/ -- Công ty TNHH Giải pháp [Data V Tech](#) (viết tắt là Data V Tech) vui mừng thông báo tham dự Hội chợ Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam - VIMF 2024. Đây là sự kiện quan trọng, nơi gặp gỡ và giao lưu giữa các chuyên gia và doanh nghiệp trong ngành công nghiệp sản xuất và tự động hóa.



Mình đã sử dụng sản phẩm Epicor cùng Data V Tech từ năm 2017 đến bây giờ. Hệ thống đã mang lại cho Hoàng Lâm các giá trị rất tốt trong việc kiểm soát quy trình,... cũng như tối ưu hoá các nguồn lực..."

Lê Công Chí, Quản lý IT và ERP, Công ty TNHH Hoàng Lâm

Gian hàng của Data V Tech tại hội chợ đã trở thành tâm điểm của sự chú ý với những công nghệ tiên tiến và sáng tạo. Tại đây, khách tham quan đã có cơ hội trải nghiệm sức mạnh của [Pocket V](#), giải pháp di động tích hợp với [Epicor Kinetic](#) (ERP), được Data V Tech phát triển nhằm hỗ trợ khách hàng truy cập thông tin bảo trì theo thời gian thực và từ xa một cách dễ dàng. Chúng tôi cũng đã trình diễn các tính năng vượt trội của Epicor Advanced MES, giúp cách mạng hóa hiệu suất và năng suất trong sản xuất. Gian hàng của Data V Tech còn có các màn trình diễn trực tiếp về cánh tay robot tự động, minh họa quy trình lắp ráp liền mạch và tương lai của sản xuất thông minh.

Ông Lê Công Chí, Quản lý IT và ERP của Công ty TNHH Hoàng Lâm – khách hàng danh dự của Data V Tech, đã đến thăm gian hàng của chúng tôi và chia sẻ: “Mình đã sử dụng sản phẩm Epicor cùng Data V Tech từ năm 2017 đến bây giờ. Hệ thống đã mang lại cho Hoàng Lâm các giá trị rất tốt trong việc kiểm soát quy trình, công việc, cũng như tối ưu hoá các nguồn lực của doanh nghiệp để khai thác dữ liệu chặt chẽ, mang lại hiệu quả tốt hơn và xuyên suốt hơn. Hệ thống giúp công ty nhìn rõ hơn các hoạt động và lường trước các rủi ro, từ đó các lãnh đạo có những hoạch định chính sách phát triển tốt. Chúng tôi rất thích sản phẩm Epicor do Data V Tech triển khai.”

Data V Tech trân trọng kính mời quý doanh nghiệp và đối tác tham gia Triển lãm Quốc tế Công nghiệp In ấn & Bao bì Việt Nam lần thứ 22 – VietnamPrintPack 2024. Hãy đến với gian hàng của chúng tôi để khám phá những giải pháp công nghệ sản xuất tiên tiến nhất và thấy rõ sự biến đổi mà Data V Tech có thể mang lại cho doanh nghiệp của bạn.

ĐỪNG BỎ LỠ VIETNAMPRINTPACK 2024! HÃY ĐẾN THĂM GIAN HÀNG CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ TRẢI NGHIỆM NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ TRONG SẢN XUẤT.

Về Data V Tech:

Data V Tech là đơn vị tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ ERP tiên tiến, giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu suất và đạt được sự thành công bền vững. Với sự hợp tác chặt chẽ cùng Epicor, Data V Tech cam kết mang lại những giá trị vượt trội cho khách hàng.

TRINH LAN PHUONG

Data V Tech Solutions Company Limited

+84 778 947 011

info@datavtech.com

Visit us on social media:

[Facebook](#)

[X](#)

[LinkedIn](#)

[Instagram](#)

[YouTube](#)

This press release can be viewed online at: <https://www.einpresswire.com/article/729716942>

EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

© 1995-2024 Newsmatics Inc. All Right Reserved.